

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เรื่อง

๑. กลุ่มน้ำเจ้าพระยาสู่อิทธิภัยแล้ง
๒. ทรายคั่นตุนน้ำไว้เพียบไม่มีแล้ง
๓. สิบปี
๔. ๑๐ ปี อพท.
๕. เผยโฉม ๑๐ ทีมเด็กไทยหัวใจเกษตร ปี ๕
๖. จับข่าว เอมาย่า

หนังสือพิมพ์

- แนวหน้า
ข่าวสด
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
สยามรัฐ
มติชน



ลุ่มน้ำเจ้าพระยาสู่วิกฤตภัยแล้ง

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รก.รมว.เกษตร และสหกรณ์ เปิดเผยสถานการณ์น้ำช่วงหน้าแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ว่าขณะนี้กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ โดยปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำภูมิพลเหลือเพียงร้อยละ 49 ขณะที่อ่างเก็บน้ำสิริกิติ์เหลือเพียงร้อยละ 55 ซึ่งถือว่าปริมาณน้อย เนื่องจากการใช้น้ำเกินกว่าแผนบริหารจัดการ โดยเฉพาะจากการเพาะปลูกข้าว นาปรังเกินกว่าแผนที่กำหนดจำนวนมาก ทั้งนี้ ยืนยันว่า กรมชลประทาน จะสนับสนุนน้ำสำหรับการทำนาปรังรอบแรกจนหมดฤดูเก็บเกี่ยว โดยผันน้ำจาก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาช่วย แต่จะไม่สามารถสนับสนุนน้ำสำหรับการทำนาปรังรอบที่ 2 ได้ โดยได้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 22 จังหวัดและประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้ว

รก.รมว.เกษตรฯ กล่าวว่า หากมีการสูบน้ำทำการเกษตร จะส่งผลกระทบต่อไม่มีน้ำสำหรับรักษาระบบนิเวศ ทำให้เกิดปัญหาน้ำเค็มรุกพื้นที่ในภายหลัง และให้กรมส่งเสริมการเกษตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สนับสนุนเกษตรกรให้ปลูกพืชใช้น้ำน้อย พืชปุ๋ยสด และสนับสนุนการประกอบอาชีพอื่นทดแทน



ตรายันตุน้ำไว้เพียบไม่มีแล้ง

ทรายาด - นายเนศ ปลื้มคิด ผอ.โครงการชลประทาน จ.ตราด เผยว่า สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำทั้ง 7 แห่งที่มีความจุรวมทั้งสิ้น 162 ล้านลบ.ม. ขณะนี้เก็บกักน้ำไว้จำนวน 90 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 78 ซึ่งจำนวนน้ำที่เก็บกักไว้สามารถมีเพียงพอในการรองรับกับสภาวะภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นในอีก 1-2 เดือนนี้

นายเนศกล่าวอีกว่า ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ราบ เช่น อ.เมือง จะไม่รุนแรง เนื่องจากมีคลองชลประทานผ่าน และมีคูน้ำเข้าพื้นที่ของเกษตรกรทำให้มีน้ำเพียงพอ ประกอบกับได้ตั้งกลุ่มการใช้น้ำ ส่วนประชาชนที่อยู่นอกเขตชลประทาน เตรียมรถบรรทุกขนน้ำไว้จำนวน 13 คัน ซึ่งขณะนี้ มี อบต.อ่าวใหญ่ และอบต.หนองคันทราย ประสานขอมาแล้วแห่งละ 1 คัน

นายเนศกล่าวอีกว่า สำหรับพื้นที่การทำนาใน ต.หนองคันทราย ต.หนองเสม็ด และต.หนองโสน อยู่ในการดูแลของชลประทานตราด ที่มีการทำนาปีและนาปรัง โดยนาปีมีจำนวนกว่า 10,000 ไร่ และนาปรังจำนวน 8,000 ไร่ ที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องน้ำไม่เพียงพอเพราะมีกลุ่มบริหารจัดการน้ำคอยดูแลอยู่

“ในช่วงนี้จนถึง 1 เม.ย. ทางชลประทานจะระบายน้ำเข้าคลองชลประทาน หลังจากนั้นจะหยุดเพื่อรอรับน้ำฝนที่จะเริ่มตกในช่วงต้นเดือนพ.ค. ส่วนระดับน้ำที่ประตูระบายน้ำเขาสึงเมื่อเปรียบเทียบกับระหว่างปี 2556 อยู่ที่ 5.260 เมตร ขณะนี้อยู่ที่ 5.500 เมตร และอ่างเก็บน้ำคลองโสนเมื่อปี 2556 มีน้ำในอ่าง 40.370 ลบ.ม. ปัจจุบันมี 45.076 ลบ.ม. ซึ่งคิดว่าปริมาณน้ำที่เก็บไว้ มีเพียงพอรับกับสถานการณ์ภัยแล้งแน่นอน” นายเนศกล่าว



ไทยรัฐ

วันที่ : อาทิตย์ 9 กุมภาพันธ์ 2557

ปีที่ : ฉบับที่: 20,473 หน้า : 4

คอลัมน์ : สิบปี



สิบปี บุคต ลืมแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรี เปิดงาน "ครบรอบ 10 ปี องค์การบริหารการ
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน" โดยมี ดร.นาฬิกาอศิภักดิ์ แสงสนิท,
สุกานดา วรเชษฐบัญชา และ นุ่น-วรรณวีร์มย์กักคิมาร่วมงานด้วย ที่สยามพารากอน วันก่อน.



เดลินิวส์

วันที่ : อาทิตย์ 9 กุมภาพันธ์ 2557

ปีที่ : - ฉบับที่ : 23,495 หน้า : 5

คอลัมน์ : ๑๐ ปี อพท.



10 ปี อพท. บุคค ลิ้มแหลมทอง และ พ.อ.ดร.นาฬิกาอติภักดิ์ แสงสนิท ปิดงาน "ครบรอบ 10 ปี องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท." โดยมี ดร.สุวิทย์ มิตรชอบ และ ดำรง แสงทวีเลิศ ร่วมงาน ที่สยามพารากอน



เพลิดเพลิน 10 ทีมเด็กไทยหัวใจเกษตร ปี5



นิเวศนพลัส

เริ่มเข้มข้นขึ้นแล้วสำหรับการแข่งขันเรียลลิตีการเกษตร ใน “โครงการ My Little Farm ปฏิบัติการค้นหาสุดยอดเด็กไทยหัวใจเกษตร ปีที่ 5” หลังจากที่ใช้เวลาเพื่อกำหนดอย่างยาวนานจากกว่า 100 โรงเรียนทั่วประเทศไทย มาสู่ 20 โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก จนในที่สุดก็ได้ 10 โรงเรียนที่ผ่านเข้าสู่วงรอบการแข่งขันแบบปฏิบัติจริง

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร, กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, กลุ่มงานพัฒนาเยาวชนเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร, ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร และสถานีโทรทัศน์ฟาร์ม แชนแนล ได้จัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการ สำหรับโครงการ “My Little Farm ปฏิบัติการ ค้นหาสุดยอดเด็กไทยหัวใจเกษตร ปีที่ 5” โดยมี รศ.ดร.ศรปราชญ์ อินทสุวรรณ ยางดู อธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตร

ศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมประกาศผล สำหรับ 10 โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เข้าสู่รอบปฏิบัติจริงเป็น 10 ทีมสุดท้าย ได้แก่ โรงเรียนประชาชนนคราตรี 29 จ.ศรีสะเกษ, โรงเรียนลานสักวิทยา จ.อุทัยธานี, โรงเรียน บัวปากฟ้าวิทยา จ.นครปฐม, โรงเรียนวัง



โพนงามวิทยา จ.เลย, โรงเรียนประชาชนนคราตรี 36 จ.น่าน, โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล จ.สุรินทร์, โรงเรียนบ้านประสูช จ.นครราชสีมา, โรงเรียนเทศบาลเชียงราย (เทศบาล 5) จ.เชียงราย, โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร จ.สระแก้ว และ โรงเรียนประชาวมงคล

จ.กาญจนบุรี

ทั้งนี้โรงเรียนที่ชนะเลิศจะได้รับรางวัล ด้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา 100,000 บาท, ทุนการศึกษารวมจากสยามคูโบต้า, ทุนการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ทุนเพื่อการพัฒนาศูนย์สารนิเทศเกษตร จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โรงเรียนละ 10,000 บาท และจากสยามคูโบต้าอีกโรงเรียนละ

5,000 บาท รวมทั้งรถจักรยานโรงเรียนละ 5 คัน และที่สำคัญ ทุกคนที่ผ่านเข้าสู่วงรอบ 10 ทีมสุดท้ายจะได้รับสิทธิ์สอบโควตาตรง คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกด้วย .. ติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้ทั้ง 10 โรงเรียน ทุกวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 16.05 -17.00 น. ทางรายการ เด็กไทยหัวใจเกษตร สถานีโทรทัศน์ ฟาร์ม แชนแนล และรายการ คนไทยหัวใจเกษตร ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 05.00-05.30 น. ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี





มติชน

วันที่ : อาทิตย์ 9 กุมภาพันธ์ 2557

ปีที่: ฉบับที่: 13,118 หน้า : 7

คอลัมน์ : จับข่าว เอามาอย่า

นายสมศักดิ์ ทองกัญชร นายอำเภอพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม
นายชูศักดิ์ เพ็ญบุบผา ประธานชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร
พนมสารคาม นายศักดิ์ ชันดีพะโอ ประธานสหกรณ์ชมรมชาวสวน
มะม่วงฉะเชิงเทรา จำกัด และ นายสุวัฒน์ ธนะพิงศ์พงษ์ นายก



สมาคมวิสาหกิจชุมชนคนแปดริ้ว ร่วมจัดงาน “ถนนสายอาหารปลอดภัย
อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ มะม่วงดีที่พนมสารคาม” ครั้งที่ 9 ระหว่าง
วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์

“ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้ามากมายกว่า 200 ร้าน
โดยเฉพาะ กว๊านเดี่ยวปากหม้อ ที่ขึ้นชื่อของอำเภอพนมสารคาม
อึ้งละ 50 บาท ทุกวันที่ถนนคู่ขนานสาย 304 หน้าสำนักงาน
เทศบาลตำบลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา”